
Hverfisráð Hríseyjar 
 

21. fundur 
 
Ár 2008, þriðjudaginn 4. mars  kl.17:00 var tuttugastiog fyrsti  fundur Hverfisráðs í 
Hrísey haldinn í Hlein.   
Á fundinn mættu:   Kristinn Árnason, Kr. Ingimar Ragnarsson, Linda María 
Ásgeirsdóttir, Aðalsteinn Bergdal oog Þorgeir Jónsson 
Formaður setti fund og skipaði Lindu Maríu fundarritara 
   

Dagskrá: 
  
  

1. Bréf frá skipulagsnefnd.  
Vegnar lóðar við Norðurveg 3.  Svar við bréfi Hverfisráðs dagsettu 24. apríl 
2007, bréfið lagt fram til kynningar.   

 
2. Lýðræðisdagurinn 
 Kynning á lýðræðisdegi á Akureyri 12. apríl n.k. Þar sem fram koma tillögur 

formanna Hverfisnefnda frá 28.febrúar 2008. 
 
3. Önnur mál. 
 Málefni aldraðra í Hrísey – þjónustunýting. 
 Kynna þarf fyrir öldruðum þjónustuna sem er í boði. 
 
 Lóðir í Hrísey.  Auglýsa þarf betur lóðir í Hrísey, nauðsynlegt að gera átak í 

þeim efnum.   
“Ákveðið að senda bréf til Skipulagsdeildar”. 
 
Almennar umræður um málefni Hríseyjar 
 
 
 
Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 18:25 
 

  Kristinn Fr. Árnason 
 Linda María Ásgeirsdóttir  
 Kristján Ingimar Ragnarsson 
 Aðalsteinn Bergdal 
 Ingimar Ragnarsson 
              

  
   

 
  
 
  
 

bls.  1    Fundargerð Hverfisráðs Hríseyjar     dags.  05/02/2008 
  


